



# สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑

วันจันทร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง		มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 13) จำนวน 41 คน	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ ประธานฯ ได้กล่าวถึงการเตรียมการบางเรื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2551 ดังนี้ 1. การเดินแถวขบวนบัณฑิตใหม่ จะเริ่มต้นจากอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในกรณีที่ฝนตกมหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมจัดรถรับบัณฑิตไว้แล้ว 2. มหาวิทยาลัยฯ จะจัดอาหารว่างและน้ำดื่มไว้บริการบัณฑิตและผู้ปกครองตามจุดให้บริการบริเวณศูนย์เรียนรวม 1 และบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. การอ่านรายชื่อบัณฑิต ขอให้คณบดีทุกคนให้ความสำคัญในการอ่านชื่อบัณฑิตให้ได้ 22 ชื่อ ต่อ 1 นาที	
2	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1. โครงการจักรยาน ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับฝ่ายจราจร โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอให้กองกิจการนิสิตนำเงินรายได้จากการถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่จะนำไปจัดสรรเป็นเงินทุนของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาเป็นกองทุนจัดซื้อจักรยานให้นิสิตได้ยืมใช้ทั้ง 4 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตบางเขนจะจัดจุดให้ยืมจักรยานที่บริเวณประตู 1,2,3 งามวงศ์วาน และกำหนดให้ถนนชุมชนดี กำภู ทั้งสายเป็นถนนคนเดินห้ามรถวิ่งผ่าน 2. ปัจจุบันเขาเสพติดกำลังระบาคอย่างหนัก จึงขอให้ทุกหน่วยงานช่วยสอดส่องดูแลเข้มงวดกับบุคลากรในเรื่องการนำสิ่งของเข้าหรือออกจากหน่วยงาน 3. ในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เวลา 08.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทวรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จะจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บอกเล่าเรื่องราว มก. จากคุณพ่อระพี” จึงขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านร่วมฟังการบรรยายพิเศษครั้งนี้ และต่อไปมหาวิทยาลัยฯ จะเชิญบูรพาจารย์มาถ่ายทอดประสบการณ์และเล่าประวัติความเป็นมาในอดีตให้บุคลากรและนิสิตปัจจุบันได้รับทราบและเรียนรู้ หากหน่วยงานสนใจจะดำเนินการจัดบรรยายเองหรือจะร่วมกับส่วนกลางก็สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ จะให้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง		ที่ประชุมทราบ

